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நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றுவது தாமதமாவதற்கு காங்கிரஸ் கட்சிதான் 
பொறுப்பா?

- அருண் ஜேட்லி
எதிர்க்கட்சி தலைவர் ( மாநிலங்களவை )

நாடாளுமன்றத்தின் கடைசி வார அமர்வில் நாம் இருக்கும் இந்தத் தருணத்தில் ஒரு 
நியாயமான கேள்வி நம் மனதில் எழுகிறது. நிலுவையில் உள்ள பல சட்டங்களை 
இயற்ற விடாமல் செய்ததற்கு யார் பொறுப்பாளி? நேற்று காங்கிரஸ் கட்சி துணை 
தலைவர், ராகுல் காந்தி, நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக ஊழல் எதிர்ப்பு சட்டங்களை 
இயற்றவிடாமல் தடுத்துவிட்டது என்று ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார்.   

உண்மை என்னவென்றால், ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியின் 10 ஆண்டு ஆட்சி 
முடிவை  நோக்கி நெருங்கும் இந்த நேரத்தில் சில சட்டங்களை இயற்றலாம் என்று 
கையில் எடுத்துக் கொண்டது. அதற்குள் நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் 
பெரும்பான்மை வலுவை இழந்துவிட்டது.  இப்படிப்பட்ட பெரும்பான்மையான 
சட்டங்களும் தெருவில் வியாபாரம் செய்யும் வியாபாரிகளைப் பாதுகாப்பதற்கான 
சட்டம் அல்லது புந்தேல்கன்டில் ஒரு மத்திய பல்கலைக்கழகம்  அமைப்பது போன்ற 
ஒரு சில மற்ற சட்டங்கள் தொடர்பாக எந்த விதமான சர்ச்சைகளும் எழவில்லை. இந்த 
சட்டங்கள் சிறிது விவாதத்திற்கு பின் இயற்றப்பட்டிருக்கும். ஊனமுற்றோருக்கான 
ஒரு சில அமைப்புகள் தாங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் சட்டங்களை 
விரைவாக இயற்றும்படி வலியுறுத்தி வருகின்றனர். நேற்று ராகுல் காந்தி ஊழல் 
எதிர்ப்புச் சட்டங்கள் நிறைவேற்றப் படாமல் போனதற்கு பா.ஜ.க.வை குற்றம் 
சாட்டியது போலவே, மற்ற பல்வேறு சட்டங்கள் நிறைவேறாமல் போனதற்கும் 
அந்தந்த சட்டங்களால் பலன் பெறப் போவோரிடமும் இதையே சொல்லி 
வருகின்றனர். 

இது சம்பந்தமான உண்மைகள் தெளிவாக வெளியிடப்பட வேண்டும். பாஜகவுக்கு 
இவற்றில் பெரும்பாலான சட்டங்களில் எந்த ஆட்சேபணையும் கிடையாது. நாங்கள் 
அவற்றை ஆதரிக்க தயாராக இருக்கிறோம். இரு அவைகளிலும் உள்ள பா.ஜ.க.வைச் 
சேர்ந்த ஒரே ஒரு உறுப்பினர்கூட அவை நடவடிக்கைகளுக்கு எந்த வகையிலும் 
ஊறு விளைவிக்கவில்லை. பா.ஜ.க.வைச் சேர்ந்த எந்த உறுப்பினரும் சபாநாயகரின் 
இருக்கைக்கு அருகில்கூட போகவில்லை. நாங்கள் அனைவரும் தினசரி 
நாடாளுமன்றங்களுக்கு வருகை தருகிறோம். ஆந்திர மாநில, தனித் தெலுங்கானா 
மாநில உருவாக்கம் சம்பந்தமாக எழுந்துள்ள நிலுவையில் உள்ள பிரச்சினைகள் 
தீர்க்கப்படாமல் இருப்பது குறித்து நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளில் அமளி 
ஏற்பட்டது. சபாநாயகரும், அவைத் தலைவரும் இந்தச் சூழலில் அவைகளை நடத்த 
முடியாது என்று தினமும் அவைகளை ஒத்திவைத்தனர். ராகுல் காந்திக்கு 
நாடாளுமன்றத்திற்கு வர நேரமோ அல்லது தங்கள் சொந்த கட்சி உறுப்பினர்களால் 



அவையில் ஏற்படும் அமளிகளை சமாளிக்கவோ நேரம் இல்லை என்றே 
நினைக்கிறேன். இதுவரை அவர் ஒரு முறைகூட 2 ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு, 
நிலக்கரி சுரங்க ஒதுக்கீடு, காமன்வெல்த் விளையாட்டு அமைப்பு போன்ற முக்கிய 
இமாலய மோசடிகள் குறித்து பேசியதே இல்லை, வெகு தாமதமாகத்தான் இந்திய 
அரசியல் களத்தின் மிக முக்கிய பிரச்சினை ஊழல்தான் என்பதைப் 
புரிந்துகொண்டிருக்கிறார். இவ்வளவு தாமதமாகவாவது புரிந்து கொண்டதை 
எண்ணி தன்னைத் தானே தட்டிக் கொடுத்துக்கொள்வதற்கு பதில், பதவி காலம் 
முடியும் தறுவாயை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த சமயத்தில் இந்தப் புதிய 
சட்டங்களை அறிமுகம் செய்து வைத்ததற்காக தனக்குத் தானே பாராட்டிக் 
கொள்கிறார். ஆனால், இந்தச் சட்டங்கள் ஏன் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளன என்பதை 
ராகுல் காந்தி உண்மையாக, தன் மனசாட்சியை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். 
காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் அவை நடவடிக்கைகளை நடக்க விடாமல் தொந்தரவு 
செய்வதால்தான் இந்தச் சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளன. இந்த அரசால் 
அவையின் ஒழுங்கை கட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. இந்த 
உண்மையை ராகுல் காந்தி உணர்ந்து, அவரது கட்சி இதை சரி செய்வதற்கான 
நடவடிக்கைகளை எடுத்த உடனேயே இந்தச் சட்டங்களை நாடாளுமன்றத்தில் 
நிறைவேற்ற ஆதரவு தருவதில் பா.ஜ.க.வுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை.    
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